



ข่าวสารการเจ้าหน้าที่



รายงานข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

โทร 0 2590 4093 โทรสาร 0 2590 4080



...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

“ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกว่าได้อยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน”

วันข้าราชการพลเรือน

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๐

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

..เก็บมาฝาก..

การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นแรงจูงใจในการทำงาน อย่างไม่รู้จบ แต่หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้ทำงาน ไม่ราบรื่น คุณจะทำอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆ ในการทำ ในกลับคืนมา ลองเริ่มที่ตัวคุณเองก่อน มองโลกในแง่ดี เพิ่มขึ้นอีกนิด เขาอาจไม่ได้แ่อย่างที่คุณคิดก็ได้

ฝากกันได้..

อย่าลืม!! นะครับ สามารถติดตามข่าวสาร การเจ้าหน้าที่ ได้ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย <http://person.anamai.moph.go.th> หากผู้อ่าน มีข้อเสนอแนะ ดีชม หรือประสงค์จะส่งบทความ เพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปที่กองการเจ้าหน้าที่

เลื่อนข้าราชการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและ ส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและ ส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวภรณ์นิดา เวชพินิจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	๒๕ ต.ค. ๕๙
๒	นางสาวรุ่งฤดี ลิขิตพงศ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ กรมอนามัย	๑๖ พ.ย. ๕๙



รับโอนข้าราชการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและสังกัดเดิม	ตำแหน่งและสังกัดใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวปฐมมา สิงหุรานุรักษ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการทันตสาธารณสุข- วิจัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๒	นางสาวนนท์ธิดา เล็กเลิศศิริวงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐม- และวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๓	นางสาวพิชญดา ชันงาม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานีกรมประมง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๔	นางสาวพรพิมล มีอำนาจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย - สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๕	นางสาวอัจฉรา พงษ์สมโภช	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐

รับโอนข้าราชการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและสังกัดเดิม	ตำแหน่งและสังกัดใหม่	ตั้งแต่วันที่
๖	นางสาวอดิษฐ์ รังสิยานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ งานธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ - ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๗	นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	๒ ต.ค. ๖๐
๘	นางสาวสุวิษา สังข์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐
๙	นางสาวสุภาวิตา ภาคเอกภัทร	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐
๑๐	นางสาวกัญญภัทร คำโสม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัย - เรียน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐
๑๑	นางสาวศตพร ทยาณรงค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง - กายวัยเรียนและวัยรุ่น กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐
๑๒	นางสาวภิมณัญญ์ พงษ์เกษตรการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคน - พิการพระประแดง กองคุ้มครองสวัสดิการและพัฒนาคนพิกา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง - กายวัยเรียนและวัยรุ่น กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐
๑๓	นางสุธิดา อุทะพันธุ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐



ให้โอนข้าราชการ

นายทนง ท่องใบใหญ่ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กรมอนามัย โอนไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐



ย้ายข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและสังกัดเดิม	ตำแหน่งและสังกัดใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวภูริภักดิ์ พรหมมินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพพิชทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย	๒๕ ก.ย. ๖๐
๒	นางกานต์ฉวีชชา สร้อยเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก - ปฐมวัย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย	นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก ปฐมวัย สำนักโภชนาการกรมอนามัย	๒๕ ก.ย. ๖๐
๓	นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์	นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย	นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย	๒๕ ก.ย. ๖๐
๔	นายผไท จุลสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและช สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสุขภาพภิบาลอาหารและน้ำ กรมอ	๒๙ ก.ย. ๖๐
๕	นางสาวรุจิรา ไชยด่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเมือง- และชุมชนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	๒๙ ก.ย. ๖๐
๖	นางเกศรา ประเสริฐจิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพยาบาลให้บริการปรึกษากลุ่มพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี กรมอนามัย	๒๙ ก.ย. ๖๐
๗	นายชัยณรงค์ แก้วจำนง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย	๒๙ ก.ย. ๖๐
๘	นางสาวณัฐมนันสนันท์ ศรีทอง	นักวิชาการสถิติชำนาญการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๑๖ ต.ค. ๖๐



อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นายวิทยา พิเชฐวีรชัย	นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๒	นางอาภาพร พรหมรักษ์	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๓	นางวารุณี พุทธิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๔	นายชัยชนะ บุญสุวรรณ	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๕	นางกนกชล พรหมเทศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลในชุมชน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๖	นางประหยัด หลากหลาย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๗	นางฉลอม เรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๘	นางเจ็ดโฉม ศิริผล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๙	นางนันทนาพร สว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๑๐	นางเยาวรัตน์ รัตน์นันต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐
๑๑	นางดาวลอย กลินศรีสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น กรมอนามัย	๙ ต.ค. ๖๐
๑๒	นางสาวเบญจวรรณ ชวงค์วิทยา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี กรมอนามัย	๑ พ. ย. ๖๐
๑๓	นางประนอม แนมกลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา กรมอนามัย	๒ ต.ค. ๖๐



อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ

นายชชาติ เจนยุทธการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐



เก็บมาฝากฉบับนี้ เรามาทราบ "มีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานควรทำอย่างไร" !!



การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นแรงจูงใจในการทำงานอย่างหนึ่ง แต่หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้งานไม่ราบรื่น คุณจะอย่างไรเพื่อสร้างบรรยากาศดี ๆ ในการทำงานในกลับคืนมา ลองเริ่มที่ตัวคุณเองก่อน มองโลกในแง่ดีเพิ่มขึ้นอีกนิด เขาอาจไม่ได้แฉ่อย่างที่คิดก็ได้

คิดถึงข้อดี มองข้ามข้อเสีย เขาเก่งอะไร มีความชำนาญด้านไหน มุมดี ๆ ของเขาที่คุณมองเห็นกันหรืออยู่น้อย

สำรวจตัวเอง ว่ามีปฏิกริยาตอบสนองต่อพฤติกรรมของเขาไปในเชิงบวกหรือลบ หากเป็นลบ ปฏิกริยาของคุณมีผลต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือไม่ คุณอาจกลายเป็นคนที่เพื่อนไม่ชอบเสียเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ น่าจะง่ายกว่าหากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนคนอื่น

แต่หากสถานการณ์ย่ำแย่เกินจะทนไหว คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใจคุยกับเขาโดยตรง

เริ่มต้นการสนทนาด้วยการทำความเข้าใจกับเขาว่าคุณมาคุยกับเขาเรื่องพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่องาน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว คุณไม่ได้ต้องการตำหนิเขาแต่ต้องการทำความเข้าใจเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ขอให้เขาฟังคุณจนจบก่อน และจากนั้นคุณจะเป็นฝ่ายฟังเขาเช่นกัน

พูดถึงจุดแข็ง และข้อดี ที่คุณชื่นชมในตัวเขา เช่น การมีอารมณ์ขัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นต้น

พูดถึงปัญหาของเขาที่คุณ มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันและต้องการให้เขาปรับปรุงเพื่อความสัมพันธที่ราบรื่นในการทำงาน พูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยไม่ใช่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

ให้โอกาสเขาในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณได้บอกเขา คุณอาจจะพบว่า เขาไม่รู้ตัวเลยว่าได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อผู้อื่น และเขารู้สึกยินดีมากที่คุณบอกให้เขารู้ ในทางตรงกันข้าม เขาอาจปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด และอาจตอบโต้ว่าเขาก็ไม่ชอบพฤติกรรมของคุณเช่นกัน ซึ่งคุณควรเตรียมตัวเตรียมใจรับฟังมุมมองของเขาเช่นกัน ณ จุดนี้ ระวังอย่าให้อารมณ์เข้ามาทำลายการสนทนา คุณยังคงต้องคุยกันด้วยเหตุผล และร่วมกันหาทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย

คุณอาจพบว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานของคุณ แต่มันเป็นบททดสอบบทหนึ่งในชีวิตของคุณ เมื่อคุณสามารถแก้ปัญหาที่นั่นได้ คุณจะรู้สึกดีกับตัวเอง และรู้สึกปลอดภัยกับบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากคุณพบปัญหาในรูปแบบเดียวกันอีก คุณจะพบว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่คุณสามารถจัดการได้ง่ายมาก เพราะคุณเคยผ่านมันมาแล้วเพราะคุณเคยผ่านมันมาแล้ว

ที่มา : [http:// th.jobsdb.com/th-th/articles](http://th.jobsdb.com/th-th/articles)



สิทธิ์และประโยชน์ ของท่าน

ตามระบบราชการ คืองานของเรา